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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

• นายกรัฐมนตรีฮุนเซนใหก้ารสนับสนุนการส่งออกข้าวของกัมพชูา 

• ความคืบหน้าร่างกฎหมายภาษีซ า้ซ้อนระหวา่งกัมพูชา มาเลเซียและเกาหลใีต้ 

• การระบาดของ COVID-19 จะท าใหอั้ตราการว่างงานเพิม่ขึน้ 25% 

• LOTTE Group เมียนมา ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยต์้าน COVID-19 

• เวียดนามน าเข้าตุ๊กตาล้มลุกจากรัสเซีย มูลค่ากวา่ 1.3 ล้านดอลลารส์หรัฐ 

• ‘กรุงฮานอย’ ค่าเช่าพืน้ทีค้่าปลกีลดลง 30% เหตุโควดิ-19 

• เอกชนเสียงแตกเข้าร่วมซีพทีพีพี ี

   ADVISORY INSTITUTE FOR TRADE AND INVESTMENT BY TCC (AITI) 

สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โทรศพัท ์0-2697-6357 ต่อ 6357 
โทรสาร 0-2692-3161 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 

 นายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้การสนับสนุนการ
ส่งออกข้าวของกัมพูชา
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รัฐบาลได้ประกาศ เมื่ อ วันศุกร์ในระหว่ า งการประชุม
คณะรฐัมนตรีโดยมีนายกรฐัมนตรีฮนุเซนไดห้า้มสง่ออกขา้วขาว
ขา้วเปลือกและปลาในช่วงตน้เดือนเมษายนเพื่อปอ้งกนัอปุทาน
ในทอ้งถ่ินเพื่อรบัมือกบัปัญหาการขาดแคลนอาหารในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 โดยรฐับาลกล่าวว่าผลิตภณัฑท์างการ
เกษตรเหล่านีส้ามารถเริ่มส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้
ตั้งแต่วันพุธ 20 เมษายน ซึ่งโฆษกของกระทรวงกล่าวว่าการ
ส่งออกต้องท าการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชจ าเป็นต้องมี
ความปลอดภยัรบัรองว่าผลิตภณัฑน์ัน้ไดร้บัการตรวจสอบตาม
ขัน้ตอนท่ีเหมาะสมและไดร้บัการพิจารณาว่าปลอดจากศตัรูพืช
และอื่นๆ โดยการส่งออกผ่านช่องทางทางการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท่ีส่งออกไปยังเวียดนามจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ในทาง
ตรงกันขา้มอาจมีส่วนช่วยแกปั้ญหาตลาดส าหรบัเกษตรกรใน
กมัพชูาท่ีอาศยัอยู่ตามแนวชายแดนกบัเวียดนามไดอ้ีกดว้ย ซึ่ง
ประธานสหพันธข์า้วกัมพูชากล่าวว่าขณะนีก้ัมพูชามีขา้วและ
ขา้วเปลือกเพียงพอท่ีจะสง่มอบตลาดในประเทศ 
ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50723899/pm-hun-

sen-gives-nod-for-white-rice-exports-resumption/

 
ความคืบหน้าร่างกฎหมายภาษีซ า้ซ้อนระหว่าง

กัมพูชา มาเลเซยีและเกาหลีใต้
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ขอ้ตกลงการจัดเก็บภาษีซ า้ซอ้นของกัมพูชากับมาเลเซียและ

เกาหลีใตใ้กลท่ี้จะบรรลเุน่ืองจากรฐับาลไดส้ง่รา่งกฎหมาย DTA 

กับทั้งสองประเทศไปยังฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขออนุมัติร่าง

กฎหมาย ตามท่ีรฐับาลร่างกฎหมาย DTA กับทัง้สองประเทศ

ไดร้บัการออกแบบมาเพื่อปอ้งกนัการหลีกเล่ียงภาษีเงินไดนิ้ติ 

 

บคุคลเป็นหลกั ซึ่งผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายนโยบายภาษีและ

ความร่วมมือดา้นภาษีระหว่างประเทศ ณ กรมสรรพากรกล่าว

ว่า DTA ไม่เพียง แต่จะส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกับ

ธุรกิจในหมู่หุน้ส่วน แต่ยงัไดร้บัการออกแบบมาเพื่อปทูางสู่การ

เข้าถึง ข้อตกลงการคา้ (FTA) กับพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ โดย

บรษิัท DFDL หุน้สว่นดา้นภาษีและหวัหนา้ฝ่ายภาษีของกมัพชูา

กลา่ววา่เครือข่าย DTA ท่ีแข็งแกรง่นัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ

กัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตอ้งการแข่งขันเพื่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่งเสริมว่า DTAs จะช่วยรฐับาลในการต่อสู้

กบัการพงัทลายของฐานภาษีของพวกเขาโดยการจดัเตรียมการ

แลกเปลี่ยนขอ้มูลโดยหน่วยงานภาษีของผูล้งนามท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั DTAs 

ท่ีมา : https://www.khmertimeskh.com/50723892/double-

tax-draft-law-with-malaysia-and-south-korea-shows-

progress/ 

 
การระบาดของ COVID-19 จะท าใหอ้ัตราการ

ว่างงานเพิม่ขึน้ 25%
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นาย Khammany Sambath รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสงัคมไดเ้ขา้ร่วมการประชุมพิเศษของรฐัมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนเก่ียวกับผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 โดยนาย Khamsay Sambath กลา่ววา่รฐับาลสปป.
ลาวได้ด าเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของCOVID-19 
และพบผูต้ิดเชือ้รายแรกในวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั
มีผู้ป่วยทั้งหมด 19 รายท่ีได้รับการรักษา 10 รายและไม่มี
ผู้เสียชีวิต แม้ว่าจ านวนผู้ติดเชื ้อในสปป.ลาวจะต ่ า  แต่
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเช่นการปิดตวักิจการท าใหข้องแรงงาน
จ านวนมากตกงานในขณะเดียวกนัแรงงานกวา่ 1 ลา้นคนท่ี 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>1 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 

 

 
ท างานในตา่งประเทศก็ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั จากสถานการณ์
ดงักลา่วรฐับาลคาดวา่อตัราการวา่งงานจะเพิ่มขึน้จากปกติ 2% 
เป็น 25% อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะมีการออกนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานทกุคน แต่ระยะแรกจะเริ่มช่วยเหลือแรงงานท่ี
อยู่ในระบบประกนัสงัคมโดยการใหเ้งินชดเชยในระยะแรกและ
จะมีการหางานใหแ้ก่แรงงานท่ีประสงคจ์ะท างานโดยตอ้งมีการ
อบรมเพื่อพฒันาทกัษะก่อนถกูสง่ไปยงัองคก์รต่างๆ 

ท่ีมา: https://laoedaily.com.la/2020/05/18/78253/ 

 
 LOTTE Group เมียนมา ร่วมสนับสนุนบุคลากร

ทางการแพทยต์้าน COVID-19

 
Myanmar News I 16 พฤษภาคม 2563 

กลุ่ม Lotte ในเมียนมา (LOTTE Hotel Yangon, LOTTE MGS 
และ L&M Mayson) ไดใ้หก้ารสนบัสนนุบคุลากรทางการแพทย ์
ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุอื่น ๆ ที่ท  างาน
มายาวนานท่ามกลางการระบาดใหญ่ของ Covid-19 โดยได้
บริจาคใหก้ับโรงพยาบาล Wairbargi และโรงพยาบาล South 
Oakkalar โดยส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของ 1,000 ชุด เช่น 
รายการผลิตขนมปัง เครื่องดื่ม และขนมขบเคีย้วมี่ ผลิตโดย 
LOTTE Group ลอตเตก้รุ๊ปเป็น บริษัท ระดับโลกจากประเทศ
เกาหลีซึ่งก่อตั้งขึน้ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหาร , ธุรกิจค้า
ปลีก, ท่องเท่ียว, บริการ, เคมี, การก่อสรา้งและการเงินเพื่อ
ยกระดบัชีวิตและเพิ่มมลูค่าใหก้บัลกูคา้ในทกุสาขาธุรกิจ 

ท่ีมา: https://www.mmtimes.com/news/lotte-group-
myanmar-supports-those-frontline.html 

 
 
 
 
 
 

 
เวียดนามน าเข้าตุ๊กตาล้มลุกจากรัสเซยี มูลค่า

กว่า 1.3 ล้านดอลลารส์หรัฐ
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บรษิัท Au Viet My Import-Export Trading Company เปิดเผย
วา่ยอดน าเขา้ตุ๊กตาลม้ลกุจากรสัเซีย ดว้ยมลูค่าอยู่ท่ี 100 ลา้นรู
เบิลรสัเซีย (ประมาณ 1.3 ลา้นดอลลารส์หรฐั) โดยตกลงสญัญา
กบับรษิัทสญัชาติรสัเซีย Kotovsky Tumblers นบัวา่เป็นการท า
สญัญาส่งออกครัง้แรกท่ีเก่ียวกับสินคา้อย่างตุ๊กตารสัเซียแบบ
ดั้งเดิมไปยังตลาดเวียดนาม ทั้งนี ้ส  านักข่าวรสัเซีย ‘ Interfax’ 
รายงานโดยอา้งแหล่งข่าว คุณ Dmitry Fedorov ผูอ้  านวยการ
ทั่วไปบริษัทฯ กล่าวว่าขอ้ตกลงดงักล่าวจะด าเนินการออกเป็น
ช่วงๆ และท าจนเสร็จในเดือนมิ.ย.2564 ซึ่งเฟสแรกจะสง่ตุ๊กตา
ลม้ลุก 308 ตวั ไปยงัเวียดนามในเดือนหนา้ นอกจากนี ้ความ
ร่วมมือทางการคา้ระหว่างรสัเซียและเวียดนาม ยังคงด าเนิน
ต่อไป แมว้่าอยู่ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโค
วิด-19 โดยธุรกิจเวียดนามสว่นใหญ่ก าลงัมองหาซพัพลายเออร์
ชาวรสัเซียในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอาหาร กระดาษ 
โลหะและปิโตรเคมี 

ท่ีมา : https://english.vov.vn/economy/russia-to-ship-
tumblers-worth-over-13-million-usd-to-vietnam-

413785.vov 

 
กรุงฮานอย’ ค่าเช่าพืน้ทีค้่าปลีกลดลง 30% 

เหตุโควิด-19
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เวียดนามดูเหมือนว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควิด-19 ไดแ้ลว้ และธุรกิจเริ่มหนัมาด าเนินต่อไป แต่ว่า
สถานการณข์องตลาดคา้ปลีกในกรุงฮานอยกลบัดิ่งลงฮวบ โดย
ค่าเช่าพืน้ท่ีปรบัลดรอ้ยละ 20-30 ส าหรบัธุรกิจท่ีล าบากในช่วง
การแพรร่ะบาดไวรสั สง่ผลใหร้า้นคา้สว่นใหญ่ตอ้งปิดตวัลงและ 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>2 
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สถาบนัที่ปรกึษาอจัฉรยิะดา้นการคา้และการลงทนุ 
 
หาทางโอนหรือคืนรา้นคา้ท่ีเช่ามา ทัง้นี ้คณุ Pham Danh Tung 
เจา้ของรา้นคา้แฟชั่นแห่งหนึ่ง กลา่วว่าจ านวนลกูคา้และรายได้
ลดลงหนักมาก ประกอบกับอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับสูง ท าให้
ธุรกิจต้องหยุดชั่ วคราวและหันไปเป็นเจ้าของบ้านเช่า ใน
ขณะเดียวกัน จากผลการส ารวจของบริษัทท่ีให้บริการด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์‘CBRE’ ระบวุ่าผูเ้ช่าพืน้ท่ีคา้ปลีกสว่นใหญ่รอ้ย
ละ 43 คาดรายไดล้ดลงรอ้ยละ 10-30 ในปีนี ้และรอ้ยละ 27 
หวังว่าจะได้รับการส่งเสริมจากผู้ปล่อยเช่าพื ้นท่ีค้าปลีก 
เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบทางลบจากไวรสัดงักล่าว นอกจากนี ้
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกิจ ระบุว่าเทรนดก์ารช็อปป้ิงออนไลน์
เพิ่มขึน้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าใหก้ารธุรกิจคา้ปลีกไดร้บัความ
นิยมนอ้ยลง 
ท่ีมา : https://english.vov.vn/economy/hanoi-retail-space-
rentals-down-30-due-to-covid19-413778.vov 

 
เอกชนเสียงแตกเข้าร่วมซพีทีพีพีี

 
CLMVT News I 17 พฤษภาคม 2563 

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศ
ไทย ในฐานะประธานคณะท างานศึกษาความตกลง ท่ี
ครอบคลมุและกา้วหนา้เพื่อความเป็นหุน้ส่วนขา้มแปซิฟิก (ซีพี
ทีพีพี) เปิดเผยว่า คณะท างานจะมีการประชุมอีกรอบในวนัท่ี 
21 พ.ค.นีเ้พื่อหาขอ้สรุปใหไ้ดว้า่ ควรจะสนบัสนนุใหไ้ทยเขา้รว่ม
ซีพีทีพีพีหรือไม่  หลังจากท่ีผ่านก็ไดม้ีการประชุมไปแลว้รอบ
หนึ่งโดยรบัฟังความเห็นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะประเด็นท่ีเป็นปัญหาทัง้สิทธิยา เมล็ดพนัธุ ์แรงงาน 
การจัดซือ้จัดจา้ง พรอ้มกันนีก็้ขอใหก้รมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในแต่ละ
ประเด็นเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในความตกลงดงักล่าว นาย
วิศิษฐ์ ลิม้ลือชา รองประธานสภาผูส้ง่สินคา้ทางเรอืแห่งประเทศ
ไทย (สรท.) กล่าวว่า สรท.อยู่ในช่วงของการประชุมหารือถึง
เรื่องดงักล่าว เพราะแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีความแตกต่าง
กนั หรือแมแ้ตอ่ตุสาหกรรมเดียวกนัก็มีความเห็นท่ีต่างกนัเพราะ 

 
มีทัง้ที่เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ละเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งซีพีทีพีพีมีรายละเอียดท่ีต้องพิจารณามาก ไม่เพียงแต่
ประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ีสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่    ไม่
เหมือนกับเอฟทีเออื่นๆท่ีสามารถตกลงเจรจากันได้ง่ายกว่า 
ขณะนีภ้าคเอกชนยงัมีความเห็นท่ีไม่ไปในทิศทางเดียวกนั มีทัง้
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สิ่งท่ีเห็นตรงกันคือ อนาคตในการ
คา้ขายในโลกเศรษฐกิจแบบนีจ้  าเป็นท่ีไทยตอ้งเขา้รว่มในความ
ตกลงตา่งๆ เอฟทีเอ หรอืการเจรจาแบบทวิภาคี พหภุาคี 

ท่ีมา: https://www.dailynews.co.th/economic/774921 

 

AITI  l สรุปข่าวเดน่>>3 


